

Peru's GDP forecast to go up in 2019

นาย Abhijit Surya นักวิเคราะห์จาก Intelligence Unit (UI), The Economist กล่าวว่า ปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเปรูมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน



ในปี 2018 ประเทศเปรูได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ร้อยละ 3.7 และได้ตั้งเป้าหมายเดียวกันสำหรับปี 2019 ด้วย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานในส่วนของ การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่มีการจ้างงานและการลงทุนจากภาคเอกชนมากขึ้น

อย่างไรก็ดี อัตราการเติบโตนี้อาจถูกจำกัดจากปัจจัยลบจากภายนอก โดยในปัจจุบัน พบว่า เปรูมีการนำเข้าในอัตราที่เร็วกว่าการส่งออก เนื่องจากมีอุปสงค์ภายในประเทศในระดับสูงและประสบปัญหาข้อจำกัดการส่งออกสินค้า conventional ของเปรูเองด้วย นักวิเคราะห์ฯ พบว่า เปรูมีอัตราการเติบโตที่ลดลงมากในไตรมาสที่ 3 (2.3%) เมื่อเทียบกับการเติบโตในระดับสูงในไตรมาสที่ 2 (5.5%)

สำหรับปี 2019 นักวิเคราะห์ฯ คาดว่า GDP จะสามารถเติบโต ได้ในระดับ 3.7-3.8 เช่นเดียวกับปี 2018 เนื่องมาจากความเชื่อมั่นในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีของรัฐบาล เปรูในปัจจุบัน นอกจากนี้ การลงทุนและการบริโภคภาคเอกชน ยังมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2019 โดยเฉพาะจากสถานการณ์อุปสงค์แร่ทองแดงในตลาดโลกที่ยังมีทิศทางเป็นบวก ทั้งนี้ การลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทั้งด้านการจ้างงาน การส่งออก และการลงทุนในประเทศ ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ในระดับสูงได้ต่อไป

EMERGING MARKET ECONOMIES IN 2019



นาย Carlos Oliva รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินของเปรู คาดว่า การลงทุนภาคเอกชนจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2019 โดยคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตได้สูงถึงร้อยละ 7.5% ซึ่งจะสูงกว่าตัวเลขในปี 2018 ที่ร้อยละ 4.7 และในปี 2017 ที่ร้อยละ 0.2

- นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ

สำหรับการลงทุนภาครัฐ นักวิเคราะห์ฯ เห็นว่า อาจมีแนวโน้มลดลงในปี 2019 เนื่องจากเป็นช่วงที่รัฐบาลใหม่ ฝ่ายบริหารและหน่วยงานในระดับภูมิภาค จะใช้เวลากับการประเมินโครงการและอนุมัติโครงการต่างๆ หรือสามารถเรียกช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ว่า ช่วง “learning curve” ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นปกติในช่วงหลังการเลือกตั้ง/จัดตั้งรัฐบาลใหม่ เช่น ในปี 2015 การลงทุนภาคเอกชนลดลงร้อยละ 9.5% และลดลงร้อยละ 11% ในปี 2011 เป็นต้น

โดยสรุป นักวิเคราะห์ฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจเปรูจะเติบโตในทิศทางบวก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าและนักลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของเปรู

สศต. ชันติอาโก

มกราคม 2562

ที่มา 1. MercoPress. South Atlantic News Agency

2. www.focus-economics.com